

Số: 341/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO**Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp xem xét việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội**

Ngày 05 tháng 12 năm 2021, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp xem xét việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và đại diện Bộ Tài chính. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã kết luận như sau:

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (Dự án) đã có trong Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2021. Việc triển khai Dự án nhằm mục tiêu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, phấn đấu đến năm 2030 cả nước có khoảng 5.000 km đường cao tốc.

Đánh giá cao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đã khẩn trương tổ chức nghiên cứu dự án; Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định nhà nước) đã có ý kiến đề Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì hoàn thiện phương án đầu tư.

Để bảo đảm tiến độ trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư Dự án vào kỳ họp tháng 5 năm 2022, yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau đây:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, làm việc với các địa phương có liên quan để điều chỉnh phạm vi, quy mô đầu tư các dự án thành phần; trong đó tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP không quá 50% tổng mức đầu tư theo đúng quy định. Các địa phương cần có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân hoặc văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân về việc chấp thuận triển khai Dự án (trường hợp Thường trực Hội đồng nhân dân có văn bản, trước khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi phải có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân). Trước ngày 25 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Tờ trình Chính phủ, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thẩm định.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục thẩm định sau khi có Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, bảo đảm tiến độ trình Bộ Chính trị, Quốc hội; trong đó có ý kiến đề xuất cơ quan trình Bộ Chính trị, cơ quan trình Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT;
- UBND các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Công TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b). Hong (b).

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Cao Lục